



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มจร.

ที่ อว 7613.6/2/12/2567

วันที่

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (NPHT21) และอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่มีถือเป็นวันลา

เรียน อธิการบดี ผ่านคณบดี ผ่านประธานสาขาวิชา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21 1 ชุด

ด้วยศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยปฏิบัติงานร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจร. ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (the 21st National Postharvest Technology Conference: NPHT21) ในระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ อาคาร Knowledge Exchange for Innovation (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ จากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา อุปสรรค เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านงานวิจัย และปฏิบัติงานจริง รวมถึงการถ่ายทอดนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสู่ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้เกิดการขยายขอบเขตงานวิจัยร่วมกันให้กว้างขวางขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของไทยต่อไปในอนาคต

ในการนี้ ทางศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยปฏิบัติงานร่วม มจร. และสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จึงใคร่ขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ตามวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมการประชุมวิชาการโดยไม่มีถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย 99/2535 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2535 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 9/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พันกรอนงค์
อรอนงค์

16 ก.พ. 2567

19/2/67

รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย วงษ์อารี

ประธานการจัดงาน NPHT21

ผู้แทนศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หน่วยปฏิบัติงานร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี